

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ยุคบรรจบพบกันนี้คือยุคสำหรับการกลับมาสูงส่งที่สุด ในยุคนี้ที่ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ และทำให้โลกบริสุทธิ์
- คำถาม:** บนพื้นฐานอะไรที่ลูกจะพัฒนาความเข้มแข็งที่จะสามารถมองดูโลกที่เจ็บปวดในเวลาสุดท้ายได้?
- คำตอบ:** การจัดสำนึกของร่างกายของลูกออกไป ฉากสุดท้ายนั้นรุนแรงอย่างมาก เพื่อที่จะทำให้ลูกๆ เข้มแข็ง พอให้สัญญาณแก่ลูกที่จะกลับมาปราศจากร่าง เช่นที่พ่อแยกห่างจากร่างกายนี้ ดังนั้นท่านก็สอนลูกในสิ่งเดียวกัน ลูกๆ ต้องพิจารณาว่าตนเองแยกห่างจากร่างกายของลูกด้วยเช่นกัน ฝึกฝนที่จะกลับมาปราศจากร่าง ควรอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน

โอมชานติ ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานอยู่ที่นี้ด้วยร่างกายของลูก ในเวลานี้พ่อก็อยู่กับร่างกายเช่นกัน ในขณะที่พ่อกำลังขับซึ่งรถม้านี้ ท่านสอนอะไรแก่ลูกๆ? ไม่มีใครนอกจากพ่อผู้เดียวที่สามารถสอนลูกว่าจะตายในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างไร ลูกๆ ทั้งหมดได้รับคำแนะนำของพ่อแล้ว ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้และเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ด้วยความรู้ที่ลูกสามารถกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ และลูกต้องทำให้โลกบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ตามแผนของละคร โลกนี้จะถูกทำลาย มีเพียงผู้ที่ตระหนักจักพ่อและกลายเป็นบราห์มินด้วยเท่านั้นคือผู้ที่ประกาศครองโลกใหม่ เพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ลูกต้องกลายเป็นบราห์มินอย่างแน่นอน ยุคบรรจบพบกันนี้คือยุคที่เป็นสิริมงคลที่สุด นั่นคือยุคสำหรับการกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด ผู้คนพูดว่า ผู้รู้ ผู้เคร่งศาสนา ดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ที่ปรึกษา ผู้ที่มั่งคั่ง และประธานาธิบดี ฯลฯ คือบุคคลที่สูงส่ง แต่นั่นไม่ได้เป็นเช่นนั้น นี่คือนอกเวลาที่เลวทรามต่ำช้าของยุคเหล็ก ไม่มีแม่แต่มนุษย์คนเดียวหรือสิ่งมีชีวิตเดียวที่บริสุทธิ์ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นของยุคบรรจบพบกัน ผู้คนเหล่านั้นพิจารณาว่าน้ำที่ไม่ใช่เพียงแค่แม่น้ำคงคาเท่านั้นที่เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ที่ใดก็ตามที่พวกเขาเห็นน้ำ พวกเขา ก็คิดว่านั่นเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ สิ่งนี้ลูกกำหนดไว้ในสติปัญญาของพวกเขา บางคนไปยังสถานที่หนึ่งและผู้อื่นก็ไปยังสถานที่อื่น พวกเขาไปเพื่ออาบในน้ำเหล่านั้น อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถกลับมาบริสุทธิ์ด้วยน้ำ หากพวกเขาจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการอาบน้ำแล้วทั้งโลกก็จะบริสุทธิ์ในเวลา นี้แล้ว ผู้คนเหล่านั้นทั้งหมดควรจะอยู่ในโลกที่บริสุทธิ์ ระบบเก่าๆ ยังคงดำเนินต่อไป ชยะทั้งหมด ฯลฯ นั้นไหลไปสู่มหาสมุทร ดังนั้นน้ำนั้นจะสามารถทำให้ลูกบริสุทธิ์ได้อย่างไร? เป็นดวงวิญญาณที่ต้องกลับมาบริสุทธิ์ พ่อสูงสุดผู้สามารถชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์นั้นเป็นที่ต้องการสำหรับสิ่งนี้ ลูกต้องอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่ในยุคทองและสิ่งมีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในยุคเหล็ก เวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ลูกกำลังเพียรพยายามเพื่อจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ลูกเคยเป็นของสกุลศูทรและเวลานี้ลูกเป็นของสกุลบราห์มิน ชีพบาบา กำลังทำให้ลูกเป็นเช่นนี้ด้วยพระชาบิดา บราห์มา ลูกคือบราห์มินที่เกิดจากปากที่แท้จริง ในขณะที่ผู้คนเหล่านั้นเป็นบราห์มิน(พราหมณ์)ที่เกิดผ่านกิเลส ท่านคือพระชาบิดา (พ่อของปวงประชา) และดังนั้นทั้งหมดคือปวงประชา บราห์มาคือพ่อของปวงประชา ท่านคือปู่ของปู่ของปู่ ท่านเคยมีอยู่จริงอย่างแน่นอน แล้วท่านได้ไปไหน? ท่านได้กลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ ได้เคยอธิบายแก่ลูกๆ แล้วว่าบราห์มาก็กลับมาใช้ชาติเกิดใหม่เช่นกัน บราห์มาและสร้สวตี, แม่และพ่อ และแล้วพวกเขาก็กลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินี, นารายณ์ และลักษมี, ผู้ที่ถูกเรียกว่าวิษณุ และแล้วหลังจาก 84 ชาติเกิด พวกเขา ก็กลายเป็นบราห์มาและสร้สวตี ความลับนี้ได้มีการอธิบายแก่ลูก มีคำกล่าวที่ว่าจากัดตัมบาคือแม่ของทั้งโลก แม่ทางร่างกายของแต่ละคนกำลังนั่งอยู่ในบ้านของแต่ละคน แต่ไม่มีใครรู้จักจากัดตัมบา พวกเขาเพียงแต่พูดเช่นนี้ด้วยศรัทธาที่มงายเพราะพวกเขาไม่รู้จักใครเลย พวกเขาไม่รู้ถึงหน้าที่การงานของผู้ที่พวกเขากราบไหว้บูชา เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าผู้สร้างนั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด นี่คือต้นไม้กลับหัวและเมล็ดก็อยู่ด้านบน พ่อต้องลงมาจากเบื้องบนเพื่อที่จะทำให้ลูกบริสุทธิ์ ลูกๆ รู้ว่าบาบาได้มาแล้ว ท่านให้ความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของต้นไม้แก่เรา และทำให้เรากลายเป็นราชาและราชินีที่กลายเป็นผู้ปกครองของโลกใหม่ นอกจากลูกๆ แล้วไม่มีใครในโลกที่รู้ถึงความลับของโลกนี้ พ่อพูดว่า พ่อจะมาและพูดความรู้นี้กับลูกอีกครั้งหลังจาก 5000 ปี ละครนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว หากใครบางคนไม่รู้จักผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดงหลัก และตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของละคร เขาจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จัก พ่อพูดว่า พ่อได้อธิบายสิ่งนี้แก่ลูกเมื่อ 5000 ปีที่แล้วด้วยเช่นกัน พ่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวของลูกเองแก่ลูกเช่นที่ท่านกำลังทำอยู่ในตอนนี้ พ่อได้ทำให้ลูกบริสุทธิ์เช่นที่พ่อทำในเวลานี้ด้วยเช่นกัน พิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ พ่อคือผู้ทรงพลังอำนาจและผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้รับการจดจำว่า ลูกได้รับชาติเกิดต่อไปของลูกตามสิ่งที่ลูกจดจำในช่วงเวลาสุดท้ายของลูก ซึ่งหมายความว่าลูกจะไปเกิดในเผ่าพันธุ์นั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า (ตามความเชื่อ

ในทางศาสนาที่ดวงวิญญาณใช้ 8.4 ล้านชาติเกิด) ตอนนี้อยู่ใช้ชาติเกิดในเวลานี้ แต่ลูกไม่ได้กลายเป็นสัตว์ใดๆ เช่น ไก่ แมว สุนัขหรือคน เวลานี้พ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัดได้มาแล้ว พ่อพูดว่า พ่อคือพ่อของลูกๆ ดวงวิญญาณทั้งหมด ลูกๆทั้งหมดได้กลับมาเนาเกลียดด้วยการนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาจะต้องมีการทำให้ลูกนั่งบนกองไฟของความรู้ เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่บนกองไฟของความรู้ หลังจากนั่งอยู่บนกองไฟของความรู้ ลูกไม่สามารถชองแฉะในกิเลสได้ ลูกสัญญาว่าลูกจะคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ บาบามาไม่ได้ทำให้ลูกผูกพันกับมัน นั่นคือระบบที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องมาในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ในความเป็นจริงนี่คือเรื่องของเวลาปัจจุบัน ลูกเข้าใจว่าลูกไม่สามารถกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ได้โดยที่ไม่ได้กลับมาบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะทำให้สิ่งนี้มั่นคงก็ต้องทำให้ลูกๆทำสัญญานี้ บางคนก็เขียนสิ่งนี้ด้วยเลือด และบางคนก็เขียนสิ่งนี้ในวิธีอื่น บาบาท่านได้มาแล้ว และดังนั้นฉันประกาศสิทธิ์ในมรดกของฉันจากท่านอย่างแน่นอน ผู้ที่ไม่มีตัวตนมาที่นี้ในรูปแบบที่มีตัวตน เช่นที่พ่อลงมาจากอาณาเขตสูงสุด ลูกๆดวงวิญญาณก็ลงมาด้วยเช่นกัน ลูกลงมาจากเบื้องบนเพื่อเล่นบทบาทของลูก ลูกเข้าใจว่านี่คือการละเล่นของความสุขและความทุกข์ เป็นเวลาครึ่งวงจรที่มีความสุขและครึ่งวงจรที่มีความทุกข์ พ่ออธิบายว่าลูกได้รับความสุขมากกว่าสามในสี่ ลูกเคยมั่งคั่งแม้กระทั่งหลังจากครึ่งวงจรนี้ ลูกเคยสร้างวัดที่ใหญ่โตนั้น ฯลฯ ความทุกข์เกิดขึ้นมาในภายหลังเมื่อความเลื่อมใสศรัทธานั้นได้กลับมาตาโมประธานอย่างสมบูรณ์ พ่อได้อธิบายว่าเริ่มแรกลูกเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน ลูกเคยกราบไหว้บูชาผู้เดียวเท่านั้น ลูกจะกราบไหว้บูชาพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้ลูกกลายเป็นเทพและพาลูกไปยังดินแดนแห่งความสุข และแล้วความเลื่อมใสศรัทธาที่มีสิ่งเจือปนก็เริ่มขึ้นในภายหลัง ตอนแรกเป็นการกราบไหว้บูชาเพียงผู้เดียวและแล้วจากนั้นลูกก็เริ่มกราบไหว้บูชาเหล่าเทพ เวลานี้ลูกกราบไหว้บูชาร่างกายที่ทำมาจากวัตถุธาตุทั้งห้า ลูกกราบไหว้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตด้วยเช่นกัน ผู้คนพิจารณาว่าร่างกายที่ทำมาจากวัตถุธาตุทั้งห้าอันสูงยิ่งกว่ารูปปั้นเทพ เป็นเพียงพรหมณ์เท่านั้นผู้ที่สัมผัสรูปปั้นเทพได้ ลูกเคยมีภรรยามากมาย พ่อหนึ่งทีและอธิบายทั้งหมดนี้ ผู้นี้ก็พูดด้วยเช่นกันว่า พ่อทำทุกสิ่งแล้ว พ่อทำหัตถะโยคะทุกประเภทที่แตกต่างกันทั้งหมดด้วยหู จมูก ตา ฯลฯ ของลูก และที่ลูกต้องตัดแขนขาทั้งหมดของลูก ในที่สุดแล้วพ่อก็ต้องละทิ้งทุกสิ่ง พ่อควรทำธุรกิจนั้นหรือธุรกิจนี้? พ่อเคยกลับมาเยี่ยมจรัลและแล้วก็ตกในความยากลำบาก มีความยากมากในการเรียนรู้ปรณายามะ (การฝึกหายใจ) ต่างๆ ทั้งหมด ฯลฯ เป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกเคยอยู่ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาและเวลานี้ลูกรู้อะไร พ่อบอกทุกสิ่งแก่ลูกอย่างถูกต้องแม่นยำ ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าความเลื่อมใสศรัทธาคงอยู่มาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลก่อนการบันทึกเวลา จะสามารถมีความเลื่อมใสศรัทธาในยุคทองได้อย่างไร? พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขามีสติปัญญาที่โง่เขลา ลูกจะไม่พูดเช่นนี้ในยุคทอง พ่อพูดว่า พ่อมาทุกๆ 5000 ปี พ่อใช้ร่างของผู้ที่ไม่รู้ถึงชาติเกิดของเขาเอง ผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ที่สวายนามที่สุดอันดับหนึ่งที่เวลานี้ได้กลับมาเนาเกลียด ดวงวิญญาณนี้ได้นำร่างกายที่แตกต่างกันมาใช้ พ่อพูดว่า เวลานี้พ่อกำลังนั่งในผู้ที่พ่อเข้ามา เพื่อที่จะสอนอะไรแก่ลูก? การตายขณะมีชีวิตอยู่ ลูกต้องตายจากโลกนี้ เวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และแล้วจึงตายขณะมีชีวิตอยู่ บทบาทของพ่อคือการชำระลูกให้บริสุทธิ์ ลูกชาวบาร์ตริงเรียกหาไอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! ไม่มีใครอื่นพูดว่า ไอ้ ผู้ปลดปล่อย! มาเพื่อปลดปล่อยเราจากโลกของความทุกข์ ผู้คนทั้งหมดกำลังเพียรพยายามเพื่อจะไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น เวลานี้ลูกๆ กำลังเพียรพยายามเพื่อจะไปสู่ดินแดนแห่งความสุข สิ่งนี้สำหรับหนทางครอบครัว ลูกรู้ว่าลูกผู้ที่เคยเป็นของหนทางครอบครัวเคยบริสุทธิ์และเวลานี้ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ ผู้คนในหนทางสันโดษไม่สามารถทำสิ่งที่ผู้คนในหนทางครอบครัวทำได้ ผู้ที่อยู่ในหนทางครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อไฟบูชาโยธา พาปาศิยา การให้ทาน ฯลฯ ลูกรู้อีกว่าเวลานี้ลูกรู้จักทุกคน ซี้พบบากกำลังสอนเราขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ที่บ้าน พ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัดคือผู้เดียวที่ให้ความสุขที่ไม่มีชีวิตจำกัดแก่ลูก ลูกหลังน้ำตาแห่งความรักเพราะเวลานี้ลูกได้พบกับท่านแล้วหลังจากเวลาที่ยาวนาน ทันทีที่ลูกพูดว่า “بابา” ลูกก็ชนลูก “ไอ้โธ! บาบามาเพื่อรับใช้เราลูกๆทั้งหมด บาบามาทำให้เรากลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามด้วยการศึกษานี้และพาเรากลับไป ท่านจะพาเรากลับไปกับท่านจากโลกของชยะที่สกปรกนี้” ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาลูกๆดวงวิญญาณเคยพูดว่า “بابา เมื่อท่านมานั้นจะอุทิศตนเองต่อท่าน ฉันจะเป็นของท่านผู้เดียวเท่านั้นและไม่มีคนอื่น” สิ่งนี้ตามลำดับกันไป แต่ละคนก็มีบทบาทของตนเอง ลูกบางคนรักพ่อเป็นอย่างมากเพราะท่านให้มรดกแห่งสวรรค์แก่ลูก ไม่มีใครกล่าวถึงการร้องไห้ในยุคทอง ที่นั่นผู้คนร้องไห้อย่างมาก หากมีใครบางคนจากไปสวรรค์แล้วทำไมผู้อื่นถึงร้องไห้? พวกเขาควรจะตลกอย่างมีความสุขเมื่อพวกเขาได้ละร่างที่ตาโมประธานของของพวกเขา ระบบนี้ได้คงอยู่มาที่นี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ที่นี้ลูกจะพูดว่าลูกต้องกลับบ้าน ที่นั่นลูกเข้าใจว่าลูกต้องกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ พ่ออธิบายสิ่งทั้งหมดนี้แก่ลูก ตัวอย่างของแมลงที่ส่งเสียงหึ่งๆก็หมายถึงลูก ลูกคือบราห์มินที่ส่งเสียงหึ่งๆของความรู้แก่แมลงที่อยู่ในสิ่งสกปรก พ่อบอกลูกว่า ลูกต้องละร่างเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ลูกต้องตายขณะมีชีวิต พ่อพูดว่า พิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณ เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ลูกต้องพิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลิมร่างกายของลูก พ่ออ่อนหวานอย่างมาก พ่อพูดว่า พ่อมาเพื่อให้ลูกกลายเป็นนายของโลก เวลานี้จดจำดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข อัลฟาและเบต้า นี่คือนิรันดร์แห่งความสุข ดินแดนแห่งความสงบคือบ้านของ

เราดวงวิญญาณ เราได้เล่นบทบาทของเราและเวลานี้เราต้องกลับบ้าน จะไม่มีร่างที่สกปรกนี้ที่นั่น เวลานี้ร่างกายนี้ได้กลับมาเสื่อมโทรมไปอย่างสมบูรณ์แล้ว เวลานี้พ่อกำลังนั่งที่นั่นเป็นการส่วนตัวและสอนเราด้วยสัญญาณต่างๆ พ่อคือดวงวิญญาณและลูกคือดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน พ่อละวางจากร่างกายและสอนสิ่งเดียวกันแก่ลูก ลูกแต่ละคนต้องพิจารณาว่าตนเองนั้นแยกห่างจากร่างกาย เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ลูกจะไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไป ลูกรู้ว่าเวลานี้การทำลายล้างต้องเกิดขึ้นแม่น้ำแห่งสายเลือดจะไหลนองในบารัต และแล้วแม่น้ำแห่งน้ำนมก็จะไหลรินในบารัต ผู้คนของทุกศาสนาเวลานี้อยู่ที่นั่นด้วยกัน ทุกคนจะต่อสู้กันเองและตายไป นั่นคือประเภทของความตายที่จะเกิดขึ้นในเวลาสุดท้าย เกิดอะไรขึ้นในปากีสถาน? ฉากเหล่านั้นรุนแรงมาก (ในช่วงเวลาของการแบ่งแยก) หากใครจะได้เห็นฉากเหล่านั้น พวกเขาจะหมดสติ เวลานี้บาบากำลังทำให้ลูกเข้มแข็ง ท่านขจัดจิตสำนึกของร่างกายของลูกด้วยเช่นกัน บาบาได้เห็นว่าคุณบางคนไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึง พวกเขาอ่อนแอมาก และเหตุนี้เองงานรับใช้จึงไม่ขยายตัว ลูกๆ ก็เขียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า บาบา ฉันลืมหัดจำท่าน สติปัญญาของฉันไม่สามารถจดจำในโยคะได้ บาบาพูดว่า ลืมคำว่า ‘โยคะ’ ลูกลืมพ่อผู้ที่ให้อำนาจในการปกครองโลกแก่ลูกหรือ? ก่อนหน้านั้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา หากสติปัญญาของพวกเขาเร่ร่อนไปที่อื่นใด พวกเขาก็จะหยิกตนเอง บาบาพูดว่า ลูกดวงวิญญาณไม่สูญสลาย เป็นเพียงลูกกลับมาบริสุทธิ์และแล้วก็ไม่บริสุทธิ์ ไม่ใช่ดวงวิญญาณจะกลับมาใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดิ์ตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. พูดกับตนเอง โอ้โฮ! บาบามาเพื่อรับใช้เรา ท่านกำลังสอนเราขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ที่บ้าน! เวลานี้เราได้พบกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้เดียวที่ทำให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดแก่เรา เพียงแต่พูดคำว่า “บาบา” ด้วยความรักและความสุขอย่างมากที่มีน้ำตาแห่งความรัก และลูกชนลูก
2. เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน และเหตุนี้เองลูกต้องขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกจากทุกคนและตายขณะมีชีวิตอยู่ ลืมแม้กระทั่งร่างกายนั้น ฝึกฝนที่จะอยู่อย่างละวางจากร่างกาย

พร: ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่สะอาดที่ประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่โดยการจบบรรยากาศในอดีตและทัศนคติในอดีต
วิธีที่ง่ายดายที่จะประสบความสำเร็จในงานรับใช้คือการมีสติปัญญาที่สะอาด มีทัศนคติที่สะอาด และมีการกระทำที่สะอาด ก่อนที่ลูกจะเริ่มงานรับใช้ใดๆ ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าลูกไม่ได้มีสำนึกใดๆ เกี่ยวกับการกระทำในอดีตของดวงวิญญาณใดๆ ในสติปัญญาของลูก หากลูกมองดูที่ดวงวิญญาณด้วยทัศนคติเก่าๆ และด้วยสายตาเก่าๆ นั้น โดยการพูดกับดวงวิญญาณในวิธีการนั้น ลูกจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจงจบบรรยากาศในอดีตและทัศนคติของอดีตทั้งหมด และกลายเป็นดวงวิญญาณที่สะอาดและแล้วลูกจะสามารถเต็มไปด้วยความสำเร็จ

คติพจน์: ผู้ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนเองคือผู้ได้รับการสวมพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยแห่งชัยชนะ

***** โอม ชานติ *****